

คำกล่าวเปิดงาน
นายอานันท์ ปันยารชุน
ประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
“แบ่งปัน...เพื่อเปลี่ยนแปลง”
วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
(สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ผมได้มีโอกาสมาเปิดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม นับเป็นความประทับใจที่ได้มาเห็นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทั่วประเทศ การที่ได้เห็นการแสดงผลงาน แบ่งปันประสบการณ์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สังคมไทยและสังคมโลกดำเนินอยู่ในปัจจุบันมีการศึกษาก้าวหน้าไปมาก ผู้คนทั่วโลกอาจต้องเจอความรุนแรงหลายรูปแบบทั้งความรุนแรงด้านการเมือง ความรุนแรงจากภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลางความรุนแรงเช่นนี้ เราไม่สามารถอยู่แบบตัวใครตัวมันได้แล้ว อาจต้องสร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันเพื่อให้เข้ากับเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในศตวรรษที่ 21 เยาวชนต้องมีความสามารถในการใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้จักประยุกต์ใช้เหตุผลที่ถูกต้องและเท่าทันกับความรู้ใหม่ๆพร้อมกันนี้ต้องมีจิตสำนึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสังคมโลก เยาวชนต้องรู้เท่าทัน ต้องรู้จักใช้ความทันสมัยของเทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม ต้องหมั่นเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างรับผิดชอบและมีสติ นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเข็มทิศนำทาง

วันนี้ผมได้เดินเข้าชมงานมหกรรมฯ แต่ก็ไม่ได้เดินชมในทุกบูธได้ ก็มีความยินดีที่เป็นปีแรกที่มาจัดในสวนโมกข์ บรรยากาศสวน โมกข์ใครก็ตามที่มาความรู้สึก ณ ที่นี้เราสามารถเคารพสักการะสถานที่นี้ได้

ขณะเดียวกันสิ่งที่เป็แนวความคิดที่น่าจะได้สร้างสรรค์ต่อไปสิ่งแรกคือ การให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน การแบ่งปันโดยคิดถึงตัวเองให้น้อยลง คิดถึงคนอื่นให้มากขึ้น จิตอาสา ที่สามารถปลูกฝังให้เกิดขึ้นและทำเป็นกิจวัตรประจำวันได้ รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงซึ่งการปฏิรูปคือการเปลี่ยนขั้นพื้นฐานเริ่มที่ตัวเองเปลี่ยนให้แบ่งปันมากกว่านี้ จิตอาสามากกว่านี้ เห็นเรื่องส่วนรวมสำคัญกว่าตัวเอง การปฏิรูปประเทศจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวและต้องทำเพราะหากทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปปรับปรุงไป ถ้าเราไม่รู้จักรับปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์จะไม่สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข

ผมมาวันนี้ในฐานะผู้ชราแต่มาเปิดงานของเด็กและจำไม่ได้แล้วว่าตอนเด็กนั้นมีความรู้สึกเป็นอย่างไร แต่ผมรู้สึกพวกคุณมีโอกาสมาก ผมเกิดมาในสังคมที่ยังต้องพึ่งผู้ใหญ่ พึ่งผู้เฒ่า พึ่งครูบา

อาจารย์ ฟังคนมีอำนาจ ฟังคนรวย ผมไม่ได้บอกว่าไม่ควรฟัง ฟังได้ฟังต่อไป แต่ต้องคิดเองเป็นและกล้าต่อสู้เพื่อหลักการ ต่อสู้เพื่อส่วนรวม อย่าไปเกรงกลัวอำนาจใดๆ ทั้งสิ้นทำเพื่อความถูกต้อง ทำด้วยความเต็มใจ

คณะปฏิรูปที่ผมเป็นประธานอยู่กับคณะคุณหมอประเวศตั้งปณิธานว่า ชาตินี้เกิดมาทั้งที ต้องมีส่วนในการปฏิรูป แต่ผมคงไม่อยู่นานพอที่จะเห็นเป็นรูปร่างออกมา แต่พวกเยาวชนทั้งหลาย ในที่นี้จากทุกจังหวัดจากทุกถิ่นฐานจากทุกหน่วยงาน เตรียมพร้อมที่จะให้และพร้อมที่จะแบ่งปันแล้ว อย่าพลาดโอกาสนี้ที่จะเรียนรู้กระบวนการปฏิรูป โอกาสไม่มาบ่อย อย่าตกรถไฟ จะมีเลือกตั้งทั้งทีก็ขอให้มีการปฏิรูป ขอบคุณ.